

BỘ CHQS TỈNH THÁI NGUYÊN
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ
THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 215 /BCH-CS

TP. Thái Nguyên, ngày 29 tháng 02 năm 2024

V/v rà soát, cung cấp thông tin
về thân nhân quân nhân hy sinh,
từ trần trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi: Ban chỉ huy Quân sự 32 xã, phường

Căn cứ Hướng dẫn 1914/HD-VP ngày 16/7/2015 của Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 về việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; bàn giao, cung cấp thông tin; xác định số lượng hài cốt liệt sĩ cần tìm kiếm, quy tập và xác minh, kết luận thông tin liệt sĩ;

Căn cứ Công văn số 300/BCH-CT ngày 23/01/2024 của Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên về việc rà soát, cung cấp thông tin thân nhân quân nhân hy sinh, từ trần trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Ban CHQS thành phố gửi kèm đơn nhắn tìm thân nhân liệt sĩ của ông **Phạm Đình Nghiệp**; Sinh năm: 1943; Quê quán: Xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; Số điện thoại: 0983.115.507 với nội dung đề nghị rà soát, xác minh, cung cấp thông tin về thân nhân của quân nhân hy sinh khoảng năm 1968 tại đồi Núi Cẩm, thôn Hòa Bình, xã Tịnh Ấn Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi).

Ban CHQS thành phố đề nghị Ban CHQS các xã, phường phối hợp thân nhân gia đình liệt sĩ, các ban ngành, đoàn thể và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện việc tuyên truyền trên các hệ thống thông tin công cộng của địa phương mình đối với nội dung ông Phạm Đình Nghiệp đã đề nghị.

Vậy, Ban CHQS thành phố đề nghị Ban CHQS các xã, phường phối hợp triển khai, thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả về Ban CHQS thành phố (qua bộ phận chính sách) trước ngày 05/03/2024. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CS. Q34. /

KT. CHÍNH TRỊ VIÊN
CHÍNH TRỊ VIÊN PHÓ



Thiếu tá Nghiêm Xuân Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 5/1/2024

NHÃN TÌM THÂN NHÂN LIỆT SỸ

Kính gửi: Phòng thư ký biên tập kênh Quốc Phòng Việt Nam

Tôi tên là: Phạm Đình Nghiệp. Sinh năm: 1943

Quê quán: Phổ Cường, Đức Phổ, Quảng Ngãi

Địa chỉ thường trú: Số nhà 84, đường Tế Hanh, Phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi.

Số CCCD: 051043003630. Số điện thoại: 0983115507

Hôm nay tôi kính nhờ phòng thư ký biên tập kênh Quốc Phòng Việt Nam quan tâm giúp đỡ gia đình liệt sỹ một việc như sau:

Vào khoảng năm 1968, có 3 người bộ đội trong đó có 1 người cao to, quê Thái Nguyên và 2 chiến sỹ đến liên hệ nhờ đội công tác xã Tịnh Ấn Đông, huyện Sơn Tịnh, xin 2 đội viên đội công tác dẫn đường đi chuẩn bị chiến trường đồn Núi Cẩm thuộc thôn Hòa Bình xã Tịnh Ấn Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi do 1 trung đội nghĩa quân của địch đóng giữ, 3 đồng chí bộ đội nói trên có tin là của đơn vị trinh sát tiểu đoàn 406 đặc công Quân khu 5. Cũng có thông tin cho rằng của H14 trinh sát tỉnh Quảng Ngãi.

Quá trình tìm nhập, bị địch rọi pin bắn 1 đồng chí hy sinh, 2 đồng chí còn lại chạy về báo cáo là không lấy được tử sỹ.

Sáng hôm sau, tên Bùi Nhựt trưởng đồn cho lính khiêng đồng chí bộ đội hy sinh đó xuống phơi nắng tại ngã 3 Núi Cẩm. Đến 5 giờ chiều, tên Bùi Nhựt cho lính khiêng chôn liệt sỹ ấy ở khe suối cách ngã ba Núi Cẩm 100 - 150m. Ông Nguyễn Quý là lính nghĩa quân của đồn núi Cẩm tình nguyện cho một cái mền màu mốc và 1 tấm ny lông màu trắng để quấn thi thể liệt sỹ. Ông Quý cho biết trên cổ của liệt sỹ có quấn khăn dù, tay có đeo đồng hồ màu vàng lên giây. Ông Huỳnh Hạng là lính nghĩa quân của đồn Núi Cẩm lấy chiếc đồng hồ của liệt sỹ và nói "lấy chứ chôn cũng tiếc". Ông Nguyễn Quý và mấy người lính nghĩa quân kê đá, giăng cây dứa bên mương nước để chôn liệt sỹ. Sau 1975, địa phương đã tìm kiếm ngôi mộ nói trên để quy tập. Nhưng do địa hình thay đổi không tìm thấy.

Đến năm 2011, khi đào lấy đất để xây dựng khu quy hoạch của dự án 577 mới phát hiện ngôi mộ nói trên.

Ông Nguyễn Xuân Dũng là xóm trưởng chịu trách nhiệm di dời cúng tế 36 mộ không có chủ theo lệ làng, ông Dũng cho biết trong 36 mộ không có chủ (gọi là mộ âm hồn) thì 35 mộ không còn xương cốt. Duy nhất chỉ có 1 mộ đặc biệt phát hiện ở suối nước phía bắc ngã 3 núi cấm 150m là con nguyên vẹn xương cốt người cao to, trên cổ còn khăn dù, cái mền màu mốc và tấm áo mưa trắng quần trong người vẫn còn nguyên. Người dân di dời mộ báo cáo cho ông Huỳnh Minh Hùng trưởng thôn Hòa Bình đến xem khẳng định đây là thi thể của 1 liệt sỹ có thể hy sinh tại đồn núi Cấm trong chiến tranh và dặn dò bà con làm dấu để sau này có thân nhân gia đình liệt sỹ vào tìm mà cung cấp thông tin cho họ, và người di dời mộ đã làm dấu mộ số 18 tính từ ngoài vào thuộc khu vực mộ của khu dân cư số 3 thôn Hòa Bình, nghĩa địa xã Tịnh Ấn Đông hiện nay.

Có tin, cách đây khoảng 5 - 7 năm, có đoàn từ miền Bắc vào khu vực núi Cấm để tìm mộ liệt sỹ. Nhưng họ hỏi không đúng chỗ nên không nắm được thông tin về mộ liệt sỹ nên phải quay về.

Vậy hôm nay, tôi viết yêu cầu này kính nhờ phòng Thư ký Biên tập kênh truyền hình Quốc Phòng Việt Nam thông báo. Xem ai là thân nhân của liệt sỹ đã nhận biết những đặc điểm nói trên hãy liên hệ với tôi qua địa chỉ và số điện thoại nói trên để liên hệ địa phương xin phép đưa liệt sỹ về quê.

Nếu trường hợp gia đình khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn thì phải có xác nhận của chính quyền, ngành chức năng địa phương thì cá nhân tôi sẽ hỗ trợ kinh phí để đưa liệt sỹ về quê.

Rất cảm ơn, rất chờ mong.

Người viết đăng ký



Phạm Đình Nghiệp